

ทียูเอฟ ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง กับ องค์กร แรงงานระหว่างประเทศ ตอกย้ำร่วมสนับสนุน แนว การปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี

กรุงเทพฯ, 16 กันยายน 2556 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลแช่แข็งชั้นนำระดับโลก ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ กรมประมง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนการปฏิบัติ ต่อการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practices: GLP) เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลของไทย



สำหรับเป้าหมายหลักของความร่วมมือนี้นี้คือ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลของไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อขายภายในประเทศและเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการดังกล่าว จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการปฏิบัติที่ดี ต่อแรงงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือของเราที่อยู่ในต่างประเทศอาทิเช่น ในทวีปอเมริกา และยุโรปด้วย ซึ่งพร้อมปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

“ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด มีการดูแลและควบคุมการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของเรา ตลอดห่วงโซ่การผลิตของเราต้องมีการปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี และต้องไม่มีการใช้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่ดีเสมอ ด้วยแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า เรามีการดูแลพนักงานและมีวิธีการปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักจริยธรรมสากล”

“การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลถือเป็นสิ่งที่ยังคงสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานทั่วโลกของเรา เป็นการสร้างมูลค่า

ทางธุรกิจและมูลค่าทางสังคมผ่านการปฏิบัติที่ดี ซึ่งย่อมส่งผลให้บริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรินด์ของเราได้รับความไว้วางใจในฐานะการเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลที่ได้คุณภาพสูงและมีมาตรฐานความปลอดภัย อีกทั้งยังทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นองค์กรในฝันของพนักงานของเรากว่า 32,000 คนทั่วโลก ที่ทุกคนภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสร้างธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ” นายธีรพงศ์กล่าว

สำหรับหนังสือแสดงเจตจำนงนี้ เป็นจะกรอบความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการแต่ละแห่ง ที่จะร่วมกันปฏิบัติตามตามกฎหมายแรงงานไทย และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้มีสภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงสภาพสถานที่ทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานจริง และยังระบุถึงหลักการการประเมินตนเองของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม

มร. มอริซิโอ บุซซี (Mr. Maurizio Bussi) รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำกลุ่มประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวถึงการลงนามครั้งนี้ว่า “เป็นที่น่าชื่นชมมากที่บริษัทฯ ไทยอย่างทียูเอฟ ซึ่งเป็นเจ้าของแบรินด์ระดับโลก ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังเรื่องมาตรฐานการจัดการด้านแรงงานที่ดี และพร้อมทำงานร่วมกับเรา เพื่อผลักดันการปรับปรุงมาตรฐานด้านแรงงานของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผมหวังว่า ทียูเอฟจะเป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาแรงงานเด็ก และปัญหาการปฏิบัติต่อแรงงานในรูปแบบอื่นๆ ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล”

“สำหรับการทำงานครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนอย่าง ทียูเอฟ รัฐบาลไทย องค์กรระหว่างประเทศ (ILO) องค์กรภาคแรงงาน ภาคประชาสังคม และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เห็นมาตรฐานการจัดการด้านแรงงานที่แข็งแกร่งขึ้น มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานในประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น และจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” มร. บุซซีกล่าว

ด้วยปณิธานอย่างมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี บริษัทฯ ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรง

กล้าที่ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลแบบเต็มรูปแบบ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านจริยธรรมสากล โดยเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้ประกาศ เข้าร่วมข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค และยังเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารของไทยบริษัทแรกที่เข้าร่วมเป็นภาคี ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องต่อหลักปฏิบัติสากล 10 ข้อ ที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ปัจจุบันมีเพียง 30 บริษัทไทยที่เข้าร่วมข้อตกลงสากลฯ ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการก้าวไปอีกขั้นของการแข่งขันกับตลาดโลกของอุตสาหกรรมประมง อาหารแปรรูปของไทย และอุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทยในวงกว้าง

“สำหรับทียูเอฟและพนักงานของเรา รวมถึงบริษัทฯ ในเครือต่างๆ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางการใช้แรงงานที่ดี และเรายึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ ทุกๆ กระบวนการทำงานของเราตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอยู่บนบรรทัดฐานของการทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม” นายธีรพงศ์ กล่าวสรุป

###

เกี่ยวกับ ทียูเอฟ

เป็นเวลากว่า 25 ปีที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ ได้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการรับประทาน

วันนี้ ทียูเอฟ ถือเป็นผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกโดยมียอดขายกว่าหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี และมีการจ้างงานกว่า 32,000 ตำแหน่งทั่วโลก

ตลอดเวลาเราทุ่มเทการผลิตสินค้าอาหารทะเลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง และใส่ใจในเรื่องรสชาติ และความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคทั่วโลก เราเป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, Century และแบรนด์ที่จำหน่ายภายในประเทศไทย เช่น ซีเล็ค ฟิชโซ และเบลลอตต้า

ในฐานะที่ทียูเอฟ เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในนวัตกรรม และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราภูมิใจที่ได้เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากลอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.thaiuniongroup.com

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

อีลล์ แอนด์ โฮลตัน สเตรทิจีส ประเทศไทย

วัลย์สมร ผึ้งน้อย 081 615 0542

ศรายุทธ อินทรโฆษิต 090 660 5468

โทร. 02 627 3501 ต่อ 222 หรือ 107

บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ศศิรินทร์ ออลแมนด์

Head of Corporate Communication

โทร. 02-298-0024 ต่อ 568

วิสาขา จันทกิจ

โทร. 02-298-0024 ต่อ 678 หรือ 084 641 2183

เผยแพร่ข่าวโดย:

